

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/CĐN

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 3 năm 2023

V/v đẩy mạnh thực hiện Chương trình
“01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo,
quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn

Căn cứ công văn số 57/LĐLĐ ngày 27/02/2023 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Từ khi phát động đến nay, nhìn chung, các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị tổ chức vận động đoàn viên, người lao động đăng nhập sáng kiến vào hệ thống của Chương trình. Tuy nhiên, đến nay số lượng sáng kiến vẫn còn thấp so với chỉ tiêu đã đăng ký.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình, từ nay đến thời điểm kết thúc (01/9/2023).

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế đề nghị các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Xác định Chương trình là hoạt động thi đua cốt lõi, trọng tâm của năm 2023 để chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp truyền thông về Chương trình, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, lan tỏa ý nghĩa tích cực cho toàn cơ quan, đơn vị.

3. Tích cực vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình, nhất là các sáng kiến của đoàn viên tại cơ quan, đơn vị.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động cập nhật sáng kiến trên phần mềm trực tuyến.

5. Tổ chức đánh giá, biểu dương, khen thưởng, ghi nhận và tôn vinh các cá nhân có sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu, nhất là tại các Công đoàn cơ sở, tạo động lực cho sự cống hiến và phát triển của cơ quan, đơn vị.

Đề nghị các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Công đoàn ngành Y tế trước ngày 29/8/2023, qua địa chỉ Email: huuduclv@gmail.com.

